

Bởi vậy số bán càng ngày càng thêm một cách lạ thường
 là tại nơi đây bán ròng thuốc tốt
 Thiên hạ ưa dùng thuốc của Đại-được-Phòng **L. SOLIRENE**



1918 ————— 1920 ————— 1922 ————— 1924

Nội cỏi Đông-Pháp, có nhà này bán rẻ hơn hết
 ở Lục-châu gởi thơ mua thuốc, nhiều hay là ít không tính tiền gởi

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc

Công ty làm những việc kể ra sau này :

- 1- Làm tiền đem gởi ngân hàng ở Đông-Pháp hay là tiền qua Lào, cho 4% lợi mỗi năm (6%)
- 2- Làm tiền TIF-EM cho 5% lợi mỗi năm (6%) (theo nhiều cùng nhau)
- 3- Làm tiền đem gởi ở ngân hàng 3% cho 6% lợi mỗi năm (6%)
- 4- Bán chỉ phiếu (chèques) và gởi tiền qua Đại-Pháp bằng 4% thếp hay là gởi theo tàu biển (transferts par câble et par courrier);
- 5- Cho vay để chích;
- 6- Cho vay về hàng hóa nhập cảng ở ngoại-quốc (ouverture de crédit) ở l'Étranger.

Công ty VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG xin loan mà chỉ về cho đồng-bang chúng ta biết những công việc ở nhà nước này, mà đồng-bang muốn của đồng-bang.

Ông Giám-định-kiểm, Nguyễn Văn Tố, Giám-định-kiểm.

• Trần Văn Thạch, Giám-định-kiểm, Chánh Văn phòng Giám-định-kiểm.

• Nguyễn Văn Tố, Giám-định-kiểm, Chánh Văn phòng Giám-định-kiểm.

• Nguyễn Văn Tố, Giám-định-kiểm, Chánh Văn phòng Giám-định-kiểm.

SOCIÉTÉ ANNAMITE DE CRÉDIT

54, rue Fallerin

Điện-thoại số 746.

Thư đáp-chấp : CHANTYAMA.



VIN TONIQUE & BI-NUTRITIF
 Du Docteur RIF

Vệ-sanh TỬU của Lương-y RIF chế ra

Thật thuốc rượu là ni đại bổ gan cốt cũng là trấn kiên tinh thần, bất kỳ là bao nhiêu "đời đầu uống đáng cả. Nhưng kể tâu cao khi lực suy giảm với thấy ngày xưa da thò mồm, hễ uống rượu này vô, thì đi đứng cứ lảo đảo đờng, mới mấy tuần lễ coi như trẻ, lại mạnh hơn xưa.

Còn con nít liệt tử lực, đờn bà mất máu, có huyết bạch, có chửa, nhưng kể hao tổn tinh thần, hễ uống rượu này vào thì mạnh mẽ lắm bói, da mặt đỏ ửng, tinh thần tràn trề.

Giá mỗi ve là ba đồng bạc

Có trữ bán tại tiệm thuốc Tây ở đường Marina số 190-192, Cholon.

Dépôt Pharmacie Franco-Chinoise 190-192, Rue des Marins, Cholon.

Kính cũng qui vị đáng rõ: ĐẠI-ICB lại con đường Thủy-hình số 353-385 Cholon là một nh. trừ rất nhiều xe-máy đẹp, đủ màu, xe rất chắc chắn, nhẹ nhàng, nh. biểu O.I.C. WALSBOUGH AUTOMOTION TALBOT giá rẻ hơn các nơi.

Đèn SUCCÈS 4-7 híp, treo và để bàn rất tiện, sáng không hiện đèn nào sánh kịp.

Trò: Đồ đồ phụ tùng xe-máy, có đồ phụ tùng "Eclair Succès" rất sang.

Kính mời qui vị Lục-châu chiếu cố, bán rất rẻ, vì có lợi nhiều lắm.

Hàng gởi theo cách lãnh hóa giá ngân. (contre remboursement).

Vào số lonng chiếu cố, xin gởi trước cho 5 đồng.

Chà nhân kính cáo.

94-ICB, 353-385. - rue des Marins. - Cholon.

HÀNG MOREL VÀ CÔNG-TY

KÊ NGHIỆP CHO HÀNG
 ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE SAIGON

1, Rue d'Agot. - Saigon

Hàng làm g. ch bông và gạch
 bằng xi-măng ca. đá cẩm thạch
 đủ thứ màu xinh đẹp và chắc
 vô cùng.

Nội Đông-Pháp duy có một hàng này
 biết cách làm gạch theo kiểu cách kiêu-
 thời và máy móc làm gạch cũng đều là
 đồ tân chế.

NHÃN HIỆU NÀY LÀ DẤU RIÊNG
 CỦA BỜN-HÀNG

THUỐC HIỆU:
Capsules de Santal Salolé Thomas



Khi trước ông Lương-y Mèdava
 có chế một thứ thuốc hiệu là Đông-
 phương Thiệu-trước Santal Citrin
 (nh).

Trong tờ « Times » báo tháng Juin
 năm 1905 (trước thế 57), ông Lương-
 y ng có làm một bài diên-thuyết như
 này :

Thuốc này hay hơn thuốc Copahu
 & Cubéba uống nó vô hại mà mùi
 thơm tho, dân uống bao nhiêu cũng
 không phải bị uống nó rồi có mùi
 nước đái phải khác xa so trong vài
 ngày sẽ thấy hiện nghiệm nó.

Thật thuốc Salol của p-tên đầu
 dùng nó đi được 25 năm nay, uống
 nó vào thì lợi thấy rõ rệt.

Trong thế thuốc hoàn này có nh
 vị Salol vào trong Santal làm cho
 cho hạt vị thuốc nhập làm một, mà
 trợ lực đương cũng là bổ dưỡng kể
 ra trong kia.

Thuốc này đi uống làm, há vào
 bụng rồi thì man thao.

CÁCH DÙNG

Mỗi ngày uống từ tám hạt cho tới
 mười hạt thì chắc lành bệnh lập,
 bất kỳ làm một gì phải mạnh răng,
 ra trong kia.

Tại tiệm thuốc Pharmacie principale của ông L. SOLIRENE là bán chỉ
 hàng hóa chủ p-anch, ngưng nhà hát Tây Saigon số